

# สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 มิถุนายน 2554

วันนี้ (วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## กฎหมาย

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (.. ฉบับที่) ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน) .... .ศ.พ12 ฉบับ(

## สังคม

เรื่อง พระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เรื่อง การแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

เรื่อง การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ความคืบหน้าในการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

เรื่อง แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันหวยหุ้น

## ต่างประเทศ

เรื่อง ขออนุมัติบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เรื่อง ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะรัฐมนตรีประสานการ  
โครงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดแรกของคณะ  
กรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

**เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น  
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณาดูตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000**

กฎหมาย

**1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี  
จำนวน 12 ฉบับ)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน 12 ฉบับ) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

**สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง**

ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน 12 ฉบับ

ที่	ผังเมืองรวม	การขยาย ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด	การขยาย ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด
-----	-------------	--	--

1.	กฎกระทรวง ฉบับที่ 462 (พ .ศ. 2553)ฯ ผังเมืองรวม เมืองชล จังหวัดจันทบุรี	-	5 ก .ย.54 - 4 ก .ย.55
2.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองยโสธร พ .ศ.2548	-	13 ต .ค.54 - 12 ต .ค.55
3.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองสระบุรี พ .ศ.2548	-	16 พ .ย.54 - 15 พ .ย.55
4.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี พ .ศ. 2548	-	22 ธ .ค.54 - 21 ธ .ค.55
5.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองพะเยา พ .ศ.2548	-	27 ธ .ค.54 - 26 ธ .ค.55
6.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนทำนน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา พ .ศ.2548	-	27 ธ .ค.54 - 26 ธ .ค.55
7.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองระยอง พ .ศ.2549	3 ก .ค.54 - 2 ก .ค.55	-
8.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองมุกดาหาร พ .ศ.2549	14 ก .ค.54 - 13 ก .ค.55	-
9.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ .ศ.2549	14 ก .ค.54 - 13 ก .ค.55	-
10.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ .ศ.2549	25 ก .ค.54 - 24 ก .ค.55	-
11.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองพัทลุง พ .ศ.2549	25 ส .ค.54 - 24 ส .ค.55	-
12.	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองร้อยเอ็ด พ .ศ.2549	11 ต .ค.54 - 10 ต .ค.55	-

---

## สังคม

---

### 2. เรื่อง พระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ให้นำพระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเชิญชวนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้พิจารณารูปแบบของเสื้อกระดุม 5 เม็ด หรือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทย เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ และเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวันอีกด้วย โดยอาจให้มีการสวมใส่เสื้อผ้างดังกล่าว สำหรับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สัปดาห์ละ 1 วัน หรือตามที่เห็นสมควร

#### สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลง.) เสนอตามที่ได้รับรายงานจาก กษ. ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารทำการกรมหม่อนไหม และได้มีพระราชกระแสต่อผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) องคมนตรี (นายอำพล เสนาณรงค์) ที่ปรึกษาสำนักพระราชเลขาธิการ (นายจรัสธาดา กรรณสูต) รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมพร พิรุณสาร) อธิบดีกรมหม่อนไหม (นายไพโรจน์ ลิ้มจรรย์) และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีรับสั่งกับนายกรัฐมนตรีว่า "ฝรั่งถามว่าทำไมคนไทยชอบสูท ไม่ใส่เสื้อตัดเย็บแบบกระดุม 5 เม็ด เป็นเสื้อที่สวยงามและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย รวมทั้งสามารถนำผ้าไหมหรือผ้าไทยมาตัดเย็บได้ด้วย" ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กษ. เห็นสมควรนำพระราชกระแสดังกล่าว เชิญชวนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้พิจารณารูปแบบของเสื้อกระดุม 5 เม็ด หรือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทย เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวันอีกด้วย โดยอาจจะมีการสวมใส่เสื้อผ้างดังกล่าวสำหรับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร

---

### **3. เรื่อง การแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ทั้งนี้ ให้แต่งกายในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินับตั้งแต่วันที่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับสีของเสื้อนั้นให้ใส่ได้ทุกสี (ยกเว้นสีดำและสีน้ำเงินเข้ม)

### **4. เรื่อง การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลลพเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ตำบลลพเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอดังนี้

ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเรือบรรทุกน้ำตาลล่มร่วมกัน

ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำตาลล่มทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้บทบัญญัติตามกฎหมายที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทุกหน่วยงาน และดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขออนุญาตขนส่งน้ำตาล

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเรือน้ำตาลล่ม โดยดำเนินการติดตามและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จุดที่เกิดเหตุบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงปากแม่น้ำบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาดำเนินการเพื่อปล่อยสัตว์น้ำทดแทนสัตว์น้ำที่ตายจากอุบัติเหตุดังกล่าว

---

## 5. เรื่อง ความคืบหน้าในการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าในการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

### สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้รายงานคืบหน้าในการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ดังนี้

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งมอบบัตร ฯ ให้แก่ มท (.ทก) แล้วจำนวน (กรมการปกครอง) 4 ครั้ง รวม 9 ล้านใบ ดังนี้

ครั้งที่	จำนวนที่ส่งมอบ	วันที่ส่งมอบ
1	3 แสนใบ	4 มีนาคม 2554
2	7 แสนใบ	10 มีนาคม 2554
3	4 ล้านใบ	22 มีนาคม 2554
4	4 ล้านใบ	4 พฤษภาคม 2554

มท ได้นำบัตรฯ มาทำการ (กรมการปกครอง) .Pre-Personalization (ลงรหัสกำกับบัตรและลงโปรแกรมใน )IC Chip) เพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการปลอมแปลงบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและแจกจ่ายบัตร ฯ ให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศ )1,078 แห่ง รวม (5 ล้านใบ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการ Pre-Personalization บัตรฯ ที่ได้รับมอบจาก ทก อีก .4 ล้านใบ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทยอยแจกจ่ายเพิ่มเติมให้แก่สำนักทะเบียนเพื่อให้มีบัตรใช้อย่างเพียงพอสำหรับบัตรฯ ที่ยังไม่ได้รับมอบอีก 17 ล้านใบ มทจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับ . เพื่อส่งมอบบัตรฯ อย่างต่อเนื่องมิให้หยุดชะ . ทกจึงหรือขาดช่วงต่อไป

สำนักทะเบียนได้เริ่มออกบัตรฯ ให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 แล้วจำนวน 3,144,236 ใบ

---

## **6. เรื่อง แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันหวยหุ้น**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันหวยหุ้น ดังนี้

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบประจำตำบล และตำรวจในพื้นที่ ตรวจสอบพฤติการณ์ประชาชนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เดินโพยและเจ้ามือผู้รับกินรับใช้ โดยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายหมู่บ้าน

ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล และตำรวจในพื้นที่ส่งรายชื่อผู้มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เดินโพยและเจ้ามือรับกินรับใช้ให้นายอำเภอทราบ โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล และหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ ลงลายมือชื่อรับรองในข้อมูลของตนเอง

ให้นายอำเภอรวบรวมรายชื่อที่ได้มาสรุปและคัดกรองในที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงระดับอำเภอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ติดตามตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลตามข้อ 3 หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้เดินโพย เจ้ามือผู้รับกินรับใช้ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้ามือผู้รับกินรับใช้ ให้ดำเนินคดีโดยเฉียบขาด

ให้นายอำเภอรายงานผลการปราบปรามให้จังหวัด แล้วให้จังหวัดรวบรวมรายงานให้มททราบ .

---

## **ต่างประเทศ**

---

## **7. เรื่อง ขออนุมัติบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ประเทศไทยบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเงิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยเลียดจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายปี 2554 แผนงาน สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลผลิตประชากร เป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ กิจกรรมหลัก การพัฒนากลไกและการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ กิจกรรมย่อยการบริหารงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 งบประมาณงานค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

## สาระสำคัญของเรื่อง

พม. รายงานว่า

แผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับการรับรองในระหว่างการประชุมเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ การส่งเสริมการเป็นภาคีเพื่อป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก การส่งเสริมประชาสังคม การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการจัดตั้งกองทุน UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Person especially Women and Children เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เสนอโดยรัฐและองค์กรเอกชน รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของ UNODC ในการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกทุก 2 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2555

การจัดตั้งกองทุนฯ ตามข้อ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนฯ โดยให้รัฐภาคี ภาคเอกชนหรือปัจเจกบุคคล ฯลฯ บริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภาคเอกชน (NGOs) ในประเทศต่าง ๆ ได้รับทราบและส่งข้อเสนอโครงการ) กิจกรรม/Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน 5 คน แต่งตั้งโดยเลขาธิการ UN ซึ่ง ดรสายสุรี จุติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ทาง UN ได้จัดกิจกรรมระดับสูงที่นครนิวยอร์ก เพื่อเปิดตัวกองทุน เพื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีหลายประเทศแจ้งความประสงค์บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ในระหว่างพิธีเปิดตัวกองทุนฯ อีกทั้งยังมีประเทศสมาชิกและภาคเอกชนจำนวนหนึ่งที่ได้ให้คำมั่นที่จะบริจาคเข้ากองทุนฯ ด้วย อาทิ กาตาร์ได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาค 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และหากไทยจะพิจารณาบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ก็จะเป็นโอกาสที่ไทยได้แสดงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นการรักษาบทบาทนำของไทยในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนของไทยจะสามารถขอใช้งบประมาณนี้ในโอกาสต่อไปได้ อีกทั้ง ดรสายสุรี ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แล้ว ก็จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการของไทยในเวทีดังกล่าวด้วย

พมพิจารณาแล้วเห็นว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ . ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ดังนั้น การ



บริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะเป็นการเน้นย้ำให้สมาชิกรัฐภาคี และนานาชาติประเทศ รับผิดชอบต่อเจตนาารมณของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของ พมอีกทั้งในอนาคตประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากกองทุนฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

---

## **8. เรื่อง ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะรัฐมนตรี ประศาสน์การโครงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งว่าประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การของ United Nations Human Settlement Programme : UN-HABITAT วาระปี 2555 - 2558 โดย กต. จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

### **สาระสำคัญของเรื่อง**

กต. รายงานว่าประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การ (Governing Council) ของโครงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ UN-HABITANT วาระปี 2555 - 2558 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

UN-HABITANT มีฐานะเป็นองค์กรชำนาญพิเศษของสหประชาชาติได้รับอาณัติ (mandate) จากสมัชชาสหประชาชาติในการส่งเสริมเมืองที่ยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการสร้างถิ่นฐานให้แก่มนุษย์ทุกคนโดยเท่าเทียม UN-HABITANT มีบทบาทในการช่วยผู้กำหนดนโยบายและชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเมือง

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยร่วมมือกับ UN-HABITANT ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการกับประเทศที่สามอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องพลังงานทดแทนการจัดการของเสีย เกษตรอินทรีย์ในเมือง การวางผังเมือง และการจัดรูปที่ดิน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ในการฟื้นฟูชุมชนพื้นเมืองจากผลกระทบของสึนามิในประเทศไทยระหว่างปี 2548 - 2549

คณะมนตรีประศาสน์การของ UN-HABITAT ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 58 ประเทศ โดยมาจากแอฟริกา 16 ประเทศ เอเชีย 13 ประเทศ ยุโรปตะวันออก 6

ประเทศ กลุ่มลาตินและแคริบเบียน 10 ประเทศ และยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ 13 ประเทศ เมื่อสิ้นสุดปี 2554 จะมีตำแหน่งว่าง รวม 19 ที่นั่ง โดยเป็นกลุ่มของ เอเชีย 5 ที่นั่ง เนื่องจากสมาชิกภาพของบาร์เรน อินเดีย อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และศรีลังกา จะสิ้นสุดลง

ก่อนหน้าการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ กตได้มีหนังสือหารือไปยังหน่วยงานหลักของ . ไทยที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานของ UH-HABITAT คือ กระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งต่างเห็นพ้องให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนี้ ทั้งนี้ ในการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ประเทศไทยไม่ต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนการสนับสนุนกับประเทศใด ๆ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ที่ประชุม Resumed Organizational Session for 2011 ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council: ECOSOC) ของสหประชาชาติ ได้ลงมติให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การของ UH-HABITAT วาระปี 2555 - 2558 ทั้งนี้ ถือเป็นการดำรงตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย นับตั้งแต่สมาชิกสหประชาชาติมีมติจัดตั้งคณะมนตรีประศาสน์การของ UH-HABITAT เมื่อปี 2520 โดยมีประเทศจากกลุ่มเอเชียที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แก่ บาร์เรน จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย และอินเดีย

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การของ UH-HABITAT มีดังนี้

6.1 ไทยสามารถมีบทบาทและส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงานของ การดำเนินงานของ UH-HABITAT ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีต่อ การเผยแพร่และแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของประเทศไทย ในเรื่องการจัดตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ รวมทั้งจะเป็นช่องทางในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศ

อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 นางแอนนา คาจุมโล ทิไบจคา ผู้อำนวยการบริหาร UH-HABITAT ในขณะนั้น ได้เข้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศของ UH-HABITAT (Special Citation of HABITAT Scroll of Honour) แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ถิ่นฐานที่ยั่งยืนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและ ชนบทของประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันแห่งการจัดตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่ง ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม 2546

6.2 ไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมในกรอบความร่วมมือของ UH-HABITAT ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองที่ยั่งยืน การจัดหาที่อยู่อาศัย และการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย และยังสามารถใช้ส่งเสริมแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา กับมิตรประเทศต่าง ๆ ได้ด้วย

6.3 การดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การของ UH-HABITAT เป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ UH-HABITAT ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ

---

## แต่งตั้ง

---

### 9. เรื่อง แต่งตั้ง

#### 1. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดแรกของคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดแรกของคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามที่คณะกรรมการสรรหาตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 บทเฉพาะกาล มาตรา 44 เสนอ จำนวน 3 คน ดังนี้

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธานกรรมการ นายถาวร ชลัษเฐียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาติ สังขอารี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

---